

ข่าวสารเกี่ยวกับเหตุระเบิดและเหตุวินาศกรรมต่างประเทศ ประจำเดือน กันยายน 2567

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2 ก.ย.67 เมียนมา “กองทัพเมียนมาโจมตีเมืองล่าเสี้ยว เพื่อยึดคืนพื้นที่ตั้งของ บก.ภาคทหารบก ”
เว็บไซต์ สนข.Myanmar Now รายงานว่า กองทัพเมียนมาโจมตีทางอากาศในพื้นที่ Ward 9 ของเมืองล่าเสี้ยว จำนวน 2 ครั้ง เมื่อ 30 ส.ค.67 ซึ่งเป็นการโจมตีครั้งแรก หลังจากกลุ่มโกกั้งเมืองเลาไก่อ (MNDA) ประกาศยึดครองเมืองล่าเสี้ยว เมื่อ 3 ส.ค.67 และพยายามบурณะฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจและสภาพสังคมในพื้นที่ดังกล่าวคืนสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ การโจมตีทางอากาศของกองทัพเมียนมาในครั้งนี้ส่งผลให้กลุ่มต่อต้านรัฐบาลคาดว่า กองทัพจะมุ่งยึดคืนเมืองล่าเสี้ยว ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของ บก.ภาคทหารบก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4 ก.ย.67 เมียนมา “กองทัพเมียนมารุกคืบยึดคืนเมืองมอม่อกในรัฐคะฉิ่นจาก KIA”
เว็บไซต์ สนข.Myanmar Now รายงานว่า กองทัพเมียนมาพยายามรุกคืบยึดคืนเมืองมอม่อกในรัฐคะฉิ่นคืนจากกองทัพคะฉิ่นอิสระ (KIA) หลังจาก KIA ยึดไปเมื่อ ส.ค.67 โดยเมื่อ 1 ก.ย.67 กองทัพเมียนมาส่งกองเรือจำนวน 5 ลำ ประกอบด้วยเรือรบ 2 ลำ เรือส่งกำลังบำรุง 2 ลำ และเรือลากจูง 1 ลำ เดินทางออกจากท่าเทียบเรือ Gaw Wein เมืองมณฑลสะเลย ล่องตามแนวแม่น้ำอิระวดี มุ่งหน้าทางเหนือขึ้นสู่ตอนใต้ของรัฐคะฉิ่นเพื่อเสริมกำลังที่เมืองพะโม โดยมีรายงานว่า เรือดังกล่าวบรรทุกทหาร อาวุธ เครื่องกระสุน และเสบียง ทั้งยังได้รับการคุ้มกันจากเฮลิคอปเตอร์โจมตี ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ในเมืองมอม่อก และเมืองมานซี (Mansi) หลบหนีออกจากพื้นที่ตั้งแต่ พ.ค.67 ส่วนประชาชนในเมืองพะโม เริ่มออกจากพื้นที่ไปตามเมืองใหญ่อย่างเมืองมยิตจินา เมืองหลวงของรัฐคะฉิ่น และเมืองมณฑลสะเลย การเข้าถึงสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ตอนใต้ของรัฐคะฉิ่นประสบปัญหาติดขัด ตั้งแต่ ก.ค.67 ทำให้การติดต่อระหว่างประชาชนในพื้นที่เป็นไปด้วยความลำบาก

5 ก.ย.67 **เมียนมา “กลุ่มต่อต้านรัฐบาลพยายามโจมตีผู้นำเมียนมาขณะตรวจเยี่ยมพื้นที่รัฐคะยา”**

เว็บไซต์ สนข.The Irrawaddy รายงานว่า กองกำลังผสมกลุ่มต่อต้านชาติพันธุ์คะเรนนี ประกอบด้วย พรรคก้าวหน้าแห่งชาติคะยา (KNPP) กองกำลังป้องกันชนชาติคะยา (KNDF) และกองกำลังป้องกันประชาชน (PDF) พยายามก่อเหตุโจมตีใน จ.ลอยก่อ รัฐคะยา ขณะ พล.อ.อาวุโส มินอองโล่ ตรวจจับพื้นที่เมื่อ 4 ก.ย.67 และบัญชาการรบที่ศูนย์บัญชาการควบคุมภูมิภาค (Regional Control Command-RCC) ใน จ.ลอยก่อ โดยนาย Marwi รอง ผบ.KNDF ระบุว่า พื้นที่เป้าหมายโจมตีที่สำคัญ ได้แก่ บก.RCC และศาลาว่าการ จ.ลอยก่อ ซึ่งสามารถยิงกระสุนปืนเข้าไปในพื้นที่ บก.RCC และมี จนท. บาดเจ็บ (ไม่ทราบจำนวน) อย่างไรก็ตาม พล.อ.อาวุโส มินอองโล่ ไม่ได้รับผลกระทบ และเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์จากท่าอากาศยานลอยก่อถึงกรุงเนปีดออย่างปลอดภัย

6 ก.ย.67 **เมียนมา “กองทัพเมียนมาโจมตีทางอากาศในรัฐฉานตอนเหนือและเขตติดต่อในมณฑลพะเย่”**

เว็บไซต์วิทยุเอเชียเสรี (RFA) รายงานว่า กองทัพเมียนมาโจมตีทางอากาศทิ้งระเบิดบริเวณตลาด Pawng Pwe ในเมืองน้ำคำ รัฐฉานตอนเหนือ เมื่อ 6 ก.ย.67 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 11 ราย และบาดเจ็บ 11 ราย ซึ่งเมืองน้ำคำอยู่ติดกับชายแดนจีน และเป็นหนึ่งในพื้นที่ยึดครองของกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติตะอาง (TNLA) มาตั้งแต่ ค.ศ.66 และเกิดขึ้นหลังจากเมียนมากำหนดให้สมาชิก Brotherhood Alliance 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มโกกั้งเมืองเลาไค้ (MNDA) TNLA และกองทัพอาระกัน (AA) เป็นองค์กรก่อการร้ายเมื่อ 2 ก.ย.67 ก่อนหน้านั้น กองทัพเมียนมาได้ปฏิบัติการทางอากาศโจมตีพื้นที่ยึดครองของ MNDA และ TNLA ในรัฐฉานตอนเหนือและเขตติดต่อในภาคมณฑลพะเย่อย่างต่อเนื่อง เช่น กรณีโจมตีเมืองสีป้อ เมื่อ 4 ก.ย.67 และเมืองมานต่องในรัฐฉาน เมื่อ 3 ก.ย.67 โจมตีเมืองมาตายนในภาคมณฑลพะเย่ เมื่อ 3 ก.ย.67 ทั้งยังโจมตีทางอากาศที่เมืองเปกอน จ.ตองจี รัฐฉานตอนใต้ ใกล้กับรัฐคะยา ซึ่งเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของกองกำลังผสมกลุ่มต่อต้านชาติพันธุ์คะเรนนี ระหว่าง 5-6 ก.ย.67 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 20 คน และโจมตีเมืองนันเมโกน ทาง ตต.ของ จ.ลอยก่อ เมื่อ 5 ก.ย.67 เพื่อตอบโต้กรณีกลุ่มต่อต้านพยายามโจมตีขณะ พล.อ.อาวุโส มินอองโล่ ผบ.ทสส. นำคณะตรวจเยี่ยมพื้นที่ จ.ลอยก่อ และ จ.ตองจี เมื่อ 4 ก.ย.67

17 ก.ย.67 **เมียนมา “กองทัพเมียนมาโจมตีทางอากาศในเขตพื้นที่ยึดครองของกลุ่ม TNLA ในรัฐฉาน”**

สนข. Myanmar Now รายงานว่า กองทัพเมียนมาปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในพื้นที่เมืองสีป้อ ในรัฐฉานตอนเหนือ เมื่อ 16 ก.ย.67 เพื่อตอบโต้กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอาง (TNLA) ที่ยึดครองพื้นที่ใจกลางเมืองส่งผลให้พลเรือนมากกว่า 20 รายเสียชีวิตและบ้านเรือนได้รับความเสียหาย กองกำลังต่อต้านรัฐบาลนำโดย TNLA ได้โจมตีกองพันที่ 23 ของกองทัพเมียนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ส.ค.67 เป็นต้นมา โดยปัจจุบัน TNLA ควบคุมพื้นที่ได้แล้วร้อยละ 60 ยกเว้นเมืองสีป้อ ขณะที่กองทัพเมียนมายังโจมตีทางอากาศลงพื้นที่เมืองหนองเขียวที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองจ๊อกแมซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ TNLA เช่นกัน

เอเชียใต้ และเอเชียกลาง

3 ก.ย.67 อัฟกานิสถาน “ยังไม่มีกลุ่มใดอ้างความรับผิดชอบเหตุระเบิดฆ่าตัวตายในกรุงคาบูล”

สนช.ต่างประเทศ รายงานว่า ยังไม่มีกลุ่มใดอ้างความรับผิดชอบจากเหตุระเบิดในพื้นที่ กาลา-เอ-บัคเตียร์ ทางตอนใต้ของกรุงคาบูล ในอัฟกานิสถาน ขณะที่กระทรวงมหาดไทยในอัฟกานิสถาน รายงานว่า คนก่อเหตุสวมวัตุระเบิดและจุดชนวนระเบิด ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 6 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 13 ราย ขณะนี้กำลังมีการสืบสวนอยู่ อนึ่ง ความรุนแรงในอัฟกานิสถานลดน้อยลงนับตั้งแต่กลุ่มตอลิบานเข้ายึดอำนาจ เมื่อปี 2564 ยุติสงครามที่ดำเนินมานานสองทศวรรษ ซึ่งรวมถึงกองกำลังต่างชาติด้วย แต่กลุ่มไอเอสในจังหวัด โคราซาน (ISIS-K) ยังคงเคลื่อนไหวอยู่และโจมตีพลเรือน ชาวต่างชาติ และเจ้าหน้าที่ตอลิบานด้วยอาวุธปืนและระเบิด เป็นประจำ โดยกลุ่มก่อการร้ายนี้ถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงที่ใหญ่ที่สุดในอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ การโจมตีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม IS ที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่กลุ่มตอลิบานเข้ายึดอำนาจเกิดขึ้นเมื่อปี 2565 เป็นเหตุระเบิดฆ่าตัวตาย ที่ศูนย์การศึกษาแห่งหนึ่งในย่านชาวซีกะห์ของกรุงคาบูล ผู้เสียชีวิต 53 ราย

29 ก.ย.67 ปากีสถาน “เหตุกราดยิงบ้านพักของคณงานในบาโลจิสถาน เสียชีวิตอย่างน้อย 7 ราย”

สนช.Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของทางการปากีสถาน ที่ระบุว่า เกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธ ก่อเหตุกราดยิงที่บ้านพักของคณงานแห่งหนึ่ง ในเขตปัญจกูร์ จังหวัดบาโลจิสถาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เมื่อ 28 ก.ย.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 7 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจของ จังหวัดบาโลจิสถาน ระบุว่า ยังไม่มีบุคคลหรือกลุ่มติดอาวุธใดออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา กลุ่มแบ่งแยกดินแดนก่อเหตุโจมตีสถานีตำรวจหลายแห่ง รวมถึงเส้นทางรถไฟและทาง หลวงหลายสายในจังหวัดบาโลจิสถาน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 70 ราย ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ก่อการร้ายที่ รุนแรงสุดในรอบหลายปี

ตะวันออกกลาง

31 ส.ค.67 อ่าวเอเดน “กบฏฮูซีในเยเมนอ้างยิงซีปนาวุธโจมตีเรือพาณิชย์ในอ่าวเอเดน”

โฆษกกองกำลังติดอาวุธของกบฏชาวซีอะฮ์เผ่าฮูซีในเยเมน แถลงว่า กบฏฮูซียิงซีปนาวุธโจมตีเรือ MV Groton ในอ่าวเอเดน ทางใต้ของเยเมน ห่างจากท่าเรือเอเดน ประมาณ 240 กม. เมื่อ 30 ส.ค.67 โดยไม่ได้ระบุถึงความเสียหายของเรือ แต่ย้ำว่า กบฏฮูซีเคยโจมตีเรือลำดังกล่าว ซึ่งติดธงชาติไลบีเรียและมีบริษัทเดินเรือในกรีซ จัดการเดินเรือครั้งแรก เมื่อ 3 ส.ค.67 ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากหน่วยปฏิบัติการการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักร (UKMTO) ออกคำเตือนเมื่อ 30 ส.ค.67 ว่า ให้เรือพาณิชย์ในอ่าวเอเดนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ เนื่องจาก UKMTO ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและกัปตันเรือพาณิชย์ในอ่าวเอเดนว่ามีซีปนาวุธ 2 ลูก ถูกยิงตกกลางทะเลและระเบิดใกล้เรือ ซึ่งแล่นอยู่บริเวณอ่าวเอเดน เมื่อเวลาประมาณ 19.35 น. ตามเวลาท้องถิ่น ในวันเดียวกัน แต่เรือลำดังกล่าวไม่ได้รับความเสียหาย ลูกเรือทั้งหมดปลอดภัย และเดินเรือต่อไปได้ตามปกติ

1 ก.ย.67 ฉนวนกาซา “กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ของกาซา ผู้เสียชีวิต 48 ราย”

สนช.Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา ที่ระบุว่า กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ทางตอนกลาง และทางตอนใต้ของฉนวนกาซา เมื่อ 31 ส.ค.67 จนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 48 ราย ขณะที่กองทัพอิสราเอลอ้างว่ายังคงดำเนินปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ดังกล่าว โดยทหารอิสราเอลสามารถสังหารนักรบของกลุ่มติดอาวุธชาวปาเลสไตน์ได้หลายราย ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของชุมชนเตรียมการแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอให้แก่เด็กชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในค่ายผู้ลี้ภัย นูเซรัต ทางตอนกลางของฉนวนกาซา

2 ก.ย.67 ซีเรีย “สหรัฐฯ ร่วมกับกองกำลังประชาธิปไตยซีเรียจับกุมแกนนำกลุ่ม IS ในซีเรีย”

กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (U.S. Central Command-CENTCOM) เผยแพร่แถลงการณ์ว่า สหรัฐฯ ร่วมกับกองกำลังประชาธิปไตยซีเรีย (Syrian Democratic Forces-SDF) จับกุมนาย Khaled Ahmed al-Dandal แกนนำกลุ่ม Islamic State (IS) ซึ่งให้ความช่วยเหลือกลุ่มนักรบก่อการร้ายต่างชาติ IS จำนวน 5 คน (เป็นชาวรัสเซีย 2 คน อัฟกัน 2 คน และลิเบีย 1 คน) ที่ถูกต้องขังให้หลบหนีออกจากสถานที่คุมขังของ SDF ในเมือง Raqqa ทางตอนเหนือของซีเรีย เมื่อ 29 ส.ค.67 รวมทั้งสามารถติดตามจับกุมกลุ่มนักรบ IS ที่หลบหนีดังกล่าวได้แล้ว จำนวน 2 คน และจะยังคงติดตามค้นหาอีก 3 คนที่ยังล่องหนอยู่ต่อไป ทั้งนี้ สหรัฐฯ คาดการณ์ว่า กลุ่ม IS มีวัตถุประสงค์ในการปลดปล่อยกลุ่มนักรบ IS ที่อยู่ในความควบคุมของสหรัฐฯ และพันธมิตร เพื่อฟื้นฟูปฏิบัติการของกลุ่ม โดยสหรัฐฯ จะร่วมมือกับ SDF เพื่อสกัดกั้นความพยายามดังกล่าว และจะประสานงานกับประชาคมระหว่างประเทศในการส่งตัวนักรบ IS กลับประเทศต้นทาง เพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาคดี ปัจจุบัน มีกลุ่มนักรบ IS มากกว่า 9,000 คน ถูกควบคุมตัวอยู่ในสถานที่คุมขังของ SDF ที่มีมากกว่า 20 แห่ง ทั่วซีเรีย

3 ก.ย.67 ทะเลแดง “กลุ่มกบฏฮูซีเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำ ในทะเลแดง”

กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (U.S. Central Command-CENTCOM) ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูซีในเยเมน เปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันจำนวน 2 ลำ ในทะเลแดง ได้แก่ เรือ Amjad ติดธงชาติอาระเบีย และ blue lagoon 1 ติดธงปานามา ด้วยขีปนาวุธระยะไกลจำนวน 2 ลูก และอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน อย่างไรก็ตาม เรือทั้งสองลำได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อย และไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ทั้งนี้ กลุ่มฮูซีเริ่มปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกสินค้า ในทะเลแดง ตั้งแต่ พ.ย.66 เพื่อกดดันให้อิสราเอลยุติปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซา ขณะที่ ชาวอิสราเอลจำนวนมากออกมาประท้วงให้รัฐบาลอิสราเอลยุติการทำสงครามกับกลุ่มฮามาส และเร่งปล่อยตัวประกันที่ถูกกลุ่มฮามาสควบคุมตัวไว้ หลังกองทัพอิสราเอลพบตัวประกันชาวอิสราเอลและชาวอเมริกัน เสียชีวิต 6 ราย

4 ก.ย.67 อิสราเอล “กลุ่มติดอาวุธชาวซีอะฮ์ในอิรักอ้างส่งโดรนโจมตีท่าเรือทางตอนเหนือของอิสราเอล”

เว็บไซต์ สนข. Shafaq ของอิรัก รายงานว่ากลุ่ม Islamic Resistance in Iraq (IRI) ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธชาวซีอะฮ์ในอิรัก อ้างส่งอากาศยานไร้คนขับ (Drone) จากอิรัก เข้าไปโจมตีท่าเรือไฮฟา ริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในเมืองไฮฟา ทางตอนเหนือของอิสราเอล แต่ไม่ได้ระบุถึงความเสียหายจากการโจมตี อย่างไรก็ตาม กองทัพอิสราเอลยืนยันว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลสามารถทำลาย Drone ไม่ทราบฝ่าย บริเวณใกล้ชายแดนจอร์แดน บินมุงหนัมายังน่านฟ้าทาง ต.ของอิสราเอล เมื่อช่วงค่ำ 3 ก.ย.67 ทั้งนี้ ท่าเรือไฮฟาเป็นท่าเรือสำคัญและใหญ่เป็นอันดับ 3 ของอิสราเอล รองจากท่าเรือ Ashdod ริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทางตอนกลางของอิสราเอล และท่าเรือ Eilat ติดทะเลแดงทางตอนใต้ของอิสราเอล ขณะที่กลุ่ม IRI ประกาศเป็นแนวร่วมต่อต้านร่วมกับอิหร่านและกลุ่มฮิซบอลลอฮ์ในเลบานอน อ้างก่อเหตุโจมตีฐานทัพในอิรักที่มีทหารสหรัฐฯ ประจำการ และโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในดินแดนอิสราเอล เพื่อแสดงการสนับสนุนกลุ่มฮะมาสและชาวปาเลสไตน์ นับจากเกิดสงครามรอบใหม่ในฉนวนกาซา เมื่อ ต.ค.66 รวมมากกว่า 220 ครั้ง

5 ก.ย.67 ฉนวนกาซา “กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีระลอกใหม่ ในหลายพื้นที่ของฉนวนกาซา”

สนข.Reuters รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการปาเลสไตน์ที่ระบุว่า กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีระลอกใหม่ในหลายพื้นที่ของฉนวนกาซา รวมถึงเมืองกาซาซิตี ทางตอนเหนือ และเมืองราฟาห์ ทางตอนใต้ เมื่อ 3 ก.ย.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 35 ราย ขณะเดียวกันกลุ่มติดอาวุธฮามาส และกลุ่มติดอาวุธ PIJ ของชาวปาเลสไตน์ ระบุว่ากำลังสู้รบกับกองทัพอิสราเอลในเมืองกาซาซิตี เมืองราฟาห์ และเมืองข่านยูนิส

5 ก.ย.67 ฉนวนกาซา “ฮามาสกล่าวโทษ นรม.อิสราเอลว่าเป็นต้นเหตุให้การเจรจาหยุดยิงไม่มีคืบหน้า”

กลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาของปาเลสไตน์ เผยแพร่แถลงการณ์ผ่านบัญชี Telegram กล่าวโทษ นรม.เบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล ว่าเป็นต้นเหตุให้การเจรจาหยุดยิงและปล่อยตัวประกันระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสไม่เกิดผลคืบหน้าและเผชิญทางตัน เนื่องจาก นรม.อิสราเอลพยายามขัดขวางการบรรลุการเจรจาด้วยการยืนยันเงื่อนไขในข้อตกลงว่าอิสราเอลจะคงกำลังทหารในพื้นที่แนวกันชน Philadelphia Corridor ระหว่างพื้นที่ทางใต้ของฉนวนกาซากับอียิปต์ ซึ่งทหารอิสราเอลเข้าควบคุมพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่ พ.ค.67 โดยอ้างว่าเป็นการป้องกันไม่ให้กลุ่มฮามาสใช้พรมแดนฉนวนกาซา-อียิปต์ ลักลอบขนอาวุธยุทโธปกรณ์ทางการทหาร เพื่อนำมาใช้โจมตีอิสราเอลอีก ทั้งนี้ กลุ่มฮามาสเตือนว่าเงื่อนไขดังกล่าวของ นรม.อิสราเอล เป็นกลอุบายเพื่อยืดเวลาการทำสงครามในฉนวนกาซาออกไป พร้อมย้ำว่ากลุ่มฮามาสไม่ต้องการข้อเสนอหรือเงื่อนไขใหม่ เนื่องจากได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงที่สหรัฐฯ ซึ่งเป็นคนกลางการเจรจา เป็นผู้ยกร่างไปตั้งแต่เมื่อหลายเดือนก่อนหน้าแล้ว

7 ก.ย.67 ตุรกี “ทางการตุรกีระงับการหลอกลวงระเบิดทำให้สายการบินของอินเดียต้องลงจอดฉุกเฉิน”

นายมุสตาฟา ชิพต์ซี ผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดเออร์ซุรัม ทางตะวันออกเฉียงเหนือของตุรกี ระบุว่า การหลอกลวงระเบิดบนเครื่องบิน ทำให้เครื่องบินโดยสารของสายการบิน วิสตารา ของอินเดีย เที่ยวบิน UK27 ซึ่งเดินทางจากนครมุมไบ ของอินเดีย ไปยังนครแฟรงก์เฟิร์ต ของเยอรมนี ต้องลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานเมืองเออร์ซุรัม เมื่อ 6 ก.ย.67 เวลา 16.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ขณะที่เจ้าหน้าที่ของตุรกีระบุว่า พบกระดาดหนึ่งแผ่นในห้องสุขาของเครื่องบินลำดังกล่าว ที่เขียนว่ามีระเบิดติดตั้งอยู่บนเครื่องบิน ทำให้ทีมเก็บกู้ระเบิดต้องอพยพผู้โดยสารจำนวน 234 ราย และลูกเรืออีก 13 ราย ออกจากเครื่องบิน และตรวจสอบตัวเครื่องบินอย่างละเอียด อย่างไรก็ตาม ไม่พบวัตถุระเบิดบนเครื่องบินดังกล่าว

8 ก.ย.67 ฉนวนกาซา “ปฏิบัติการของอิสราเอลในฉนวนกาซาในรอบ 48 ชั่วโมง มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 61 ราย”

สนข.Reuters รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยงานสาธารณสุขของปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา เมื่อ 7 ก.ย.67 ที่ยืนยันว่า ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในหลายพื้นที่ทั่วฉนวนกาซา ซึ่งรวมถึงเมืองจาบาเลีย และเมืองกาซา ซิตี ทางตอนเหนือ ในรอบ 48 ชั่วโมง ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 61 ราย ขณะที่กองทัพอิสราเอลอ้างว่า ปฏิบัติการครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การโจมตีตึกอพาร์ทเมนต์ของกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่สู้รบอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ประชาชนชาวอิสราเอลกว่า 10,000 คน ออกมาชุมนุมประท้วงในหลายพื้นที่ของประเทศ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซา เพื่อช่วยเหลือตัวประกันทั้งชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติ จำนวน 101 ราย ที่ยังคงถูกกลุ่มฮามาสควบคุมตัว

9 ก.ย.67 อิสราเอล “อิสราเอลประกาศปิดจุดผ่านแดนหลังเกิดเหตุการณ์กราดยิง”

สนข.ต่างประเทศ รายงานว่า ทางการอิสราเอลประกาศปิดจุดผ่านแดนบริเวณชายแดนอิสราเอล-จอร์แดน ทั้ง 3 แห่ง อย่างไม่มีกำหนด ตั้งแต่ 8 ก.ย.67 หลังเกิดเหตุการณ์กราดยิงที่จุดผ่านแดนสะพานอัลเลนบี ซึ่งเป็นพื้นที่ขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์ ระหว่างเมืองเจริโค ในเขตเวสต์แบงก์ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอิสราเอล กับเมืองอัล-คาราเมห์ของจอร์แดน เมื่อ 8 ก.ย.67 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3 ราย ขณะที่กองกำลังป้องกันอิสราเอล รายงานว่า คนร้ายขับรถบรรทุกจากฝั่งจอร์แดนเข้ามาใกล้กับบริเวณสะพานอัลเลนบี ก่อนจะลงจากรถบรรทุกและเปิดฉากยิงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอิสราเอล ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บนสะพานแห่งนี้ อย่างไรก็ตาม คนร้ายถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

9 ก.ย.67 ซีเรีย “กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในซีเรีย เสียชีวิตอย่างน้อย 14 ราย”

สนช.Reuters รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการซีเรีย ที่ระบุว่า กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศฐานทัพหลายแห่ง ในเมืองมัสยาฟ จังหวัดฮามา ทางตอนกลางของซีเรีย เมื่อ 8 ก.ย.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 14 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 43 ราย ขณะเดียวกันระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพซีเรียสามารถทำลายซีปนาวุธของอิสราเอลได้บางส่วน อย่างไรก็ตาม ทางทหารอิสราเอล ยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีในครั้งนี้ ทั้งนี้ นับตั้งแต่สงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาส ปะทุขึ้นเมื่อ 7 ต.ค.67 กองทัพอิสราเอลยกระดับปฏิบัติการโจมตีกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุน ภายในดินแดนของซีเรีย ซึ่งรวมถึงการโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพซีเรีย

10 ก.ย.67 ซีเรีย “ปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอล ทางตะวันตกซีเรีย มีผู้เสียชีวิต 16 ราย บาดเจ็บ 36 ราย”

สนช.Reuters รายงานว่า ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอล ในพื้นที่ทางตะวันตกของซีเรีย เมื่อ 9 ก.ย.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 16 ราย และบาดเจ็บ 36 ราย โดยทางการซีเรียระบุว่าอิสราเอลโจมตีสถานที่ทางทหารหลายแห่งในภูมิภาคดังกล่าว แต่ยังไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งถือเป็นการโจมตีในดินแดนซีเรียครั้งรุนแรงที่สุด นับตั้งแต่อิสราเอลโจมตีสถานทูตอิหร่าน ในกรุงดามัสกัส เมืองหลวงของซีเรีย เมื่อ เม.ย.67 ขณะที่ กต.ซีเรีย ออกมาประณามการโจมตีดังกล่าวว่าเป็นการรุกรานอธิปไตยของซีเรียอย่างโจ่งแจ้ง และยังสร้างความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยบางส่วนของประชาชน ด้านนายนิสเซอร์ คานอานี โฆษก กต.อิหร่าน ประณามการโจมตีในครั้งนี้ว่าเป็นการก่ออาชญากรรมสงคราม

10 ก.ย.67 ฉนวนกาซา “กองทัพอิสราเอลโจมตีค่ายผู้พลัดถิ่นในฉนวนกาซา ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 40 ราย”

สนช.Reuters รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการปาเลสไตน์หน่วยงานบริการฉุกเฉินพลเรือนของฉนวนกาซา ที่ระบุว่า กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศค่ายผู้พลัดถิ่นของชาวปาเลสไตน์ ในเขตมนุษยธรรม ที่เมืองอัล-มวาซี ทางตอนใต้ของฉนวนกาซา เมื่อ 9 ก.ย.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 40 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 60 ราย ด้านกองทัพอิสราเอลอ้างว่าทหารอิสราเอลโจมตีนี้กรบของกลุ่มติดอาวุธฮามาสจำนวนมากที่อยู่ภายในศูนย์ควบคุมและสั่งการของกลุ่มดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่ในเขตมนุษยธรรม ที่เมืองข่านยูนิส ทางตอนใต้ของฉนวนกาซา พร้อมกันนี้ยังกล่าวหาว่ากลุ่มฮามาสรุกคืบและก่อเหตุโจมตีทหารอิสราเอล

12 ก.ย.67 ผนวนกาซา “กลุ่มติดอาวุธฮามาสยืนยันพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงโดยทันที”

กลุ่มติดอาวุธฮามาสออกแถลงการณ์ที่ระบุว่า คณะเจรจาของกลุ่มฮามาส ซึ่งนำโดย นายคาลิล อัล-ฮัยยา เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาส พบกับตัวแทนของคนกลางการเจรจา ซึ่งรวมถึงซีคโมฮัมเหม็ด บิน อับดุลเราะห์มาน อัล-ธานี นายกรัฐมนตรีการ์ตา และนาย อับบาส คาเมล หัวหน้าหน่วยข่าวกรองอียิปต์ ที่กรุงโดฮา ของการ์ตา เมื่อ 11 ก.ย.67 เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดในฉนวนกาซา ในโอกาสนี้ นายคาลิล อัล-ฮัยยา เน้นย้ำว่ากลุ่มฮามาสพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาโดยทันที ตามข้อเสนอก่อนหน้านี้ของสหรัฐฯ โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขใหม่จากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด อนึ่ง อิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาสยังไม่สามารถบรรลุการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซา เนื่องจากยังคงมีหลายประเด็นที่ขัดแย้งกันอยู่ ซึ่งรวมถึงการที่อิสราเอลยืนยันกรานที่จะคงกำลังทหารในฉนวนพิลาเตลฟี ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ระหว่างพรมแดนฉนวนกาซากับอียิปต์

13 ก.ย.67 ผนวนกาซา “กองทัพอิสราเอลสังหารสมาชิกของกลุ่มฮามาส จำนวน 9 ราย”

กองทัพอิสราเอล ออกแถลงการณ์ระบุว่า กองทัพอิสราเอลสังหารสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธฮามาส ในฉนวนกาซา จำนวน 9 ราย หลังเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศโรงเรียนอัล-จอร์วีนิ ทางตอนกลางของฉนวนกาซา เมื่อ 12 ก.ย.67 ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 18 ราย ขณะที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานแห่งสหประชาชาติ สำหรับผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ในตะวันออกไกล (UNRWA) ระบุว่า มีเจ้าหน้าที่ของ UNRWA เสียชีวิต 6 ราย จากการโจมตีดังกล่าว ด้านนายสเตฟาน ดูจาร์ริค โฆษกของเลขาธิการสหประชาชาติ ระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวต้องได้รับการสืบสวนโดยละเอียด ซึ่งปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาที่ขาดมาตรการป้องกันพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นสิ่งที่ขาดความชอบธรรม

15 ก.ย.67 อิสราเอล “กบฏซูซียิงขีปนาวุธจากเยเมนโจมตีพื้นที่ภาคกลางอิสราเอล”

นสพ. The Times of Israel รายงานว่า ในวันเดียวกันกบฏซูซีในเยเมน อ้างยิงขีปนาวุธพิสัยไกลความเร็วเหนือเสียงแบบพื้นสู่อากาศหลายลูก จากพื้นที่ทาง ตต.น.ของเยเมน เข้าไปโจมตีเป้าหมายทางทหารในพื้นที่ภาคกลางของอิสราเอลเป็นครั้งแรก แต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศ Arrow ของอิสราเอล ยิงสกัดขีปนาวุธส่วนใหญ่ตกลงในพื้นที่โล่งใกล้ชุมชนห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติ Ben Gurion ประมาณ 20 กม. และพื้นที่ทาง ตอ.ของกรุงเทลอาวีฟ มีเศษขีปนาวุธบางส่วนตกใส่สถานีรถไฟในเขตชานเมืองห่างจากกรุงเทลอาวีฟ ประมาณ 25 กม. ได้รับความเสียหาย และมีพลเรือน 9 ราย ได้รับความเจ็บเล็กน้อยจากการวิ่งหนีไปยังหลุมหลบภัย ขณะที่ ทอ.อิสราเอล ระบุว่าขีปนาวุธที่กบฏซูซีใช้โจมตีครั้งนี้ ไม่ใช่ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง ทั้งนี้ กบฏซูซีจะโจมตีเป้าหมายในดินแดนอิสราเอลเพิ่มขึ้นอีก พร้อมระบุว่า การโจมตีพื้นที่ภาคกลางของอิสราเอลครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลมีขีดความสามารถไม่เพียงพอจะรับมือกับขีปนาวุธของกบฏซูซี

17 ก.ย.67 **เลบานอน “เพจเจอร์ของกลุ่มอิซบูลลอฮ์ระเบิดพร้อมกันทั่วประเทศ บาดเจ็บกว่า 2,750 ราย”**

นาย Ziad Makary รวบรวมกระทรวงข้อมูลข่าวสารของเลบานอน กล่าวหาอิสราเอลว่าอยู่เบื้องหลังเหตุเครื่องเพจเจอร์ของสมาชิกกลุ่มอิซบูลลอฮ์ระเบิดพร้อมกันหลายพันเครื่องทั่วประเทศ เมื่อ 17 ก.ย.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิต 9 ราย และบาดเจ็บกว่า 2,750 ราย รวมถึงนาย Mojtaba Amani ออท.อิหร่าน/เลบานอน ซึ่งสอดคล้องกับสมาชิกกลุ่มอิซบูลลอฮ์ในเลบานอนที่เชื่อว่า เหตุการณ์ครั้งนี้ น่าจะมีความเชื่อมโยงกับอิสราเอล พร้อมกับประณามว่าเป็นการละเมิดด้านความมั่นคงและความปลอดภัยครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่กลุ่มร่วมโจมตีอิสราเอลเพื่อสนับสนุนกลุ่มฮามาส เมื่อ 8 ต.ค.66 และประกาศจะตอบโต้อิสราเอลต่อเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้นำกลุ่มอิซบูลลอฮ์มีคำสั่งให้สมาชิกยกเลิกการใช้สมาร์ตโฟนเมื่อต้นปี 2567 และสั่งซื้อเครื่องเพจเจอร์กว่า 5,000 เครื่อง จากบริษัท Gold Apollo ของไต้หวัน จัดสรรให้สมาชิกกลุ่มใช้สำหรับการรับและส่งข้อความแบบไร้สายเท่านั้น เพื่อป้องกันการดักฟังและหลีกเลี่ยงการติดตามตำแหน่งจากอิสราเอล ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระบุถึงความเป็นไปได้ว่าหน่วยข่าวกรองอิสราเอล (Mossad) จะเข้าถึงอุปกรณ์ดังกล่าว และฝังวัตถุระเบิดขนาดเล็กในเครื่องเพจเจอร์ ที่สามารถจุดชนวนด้วยการเข้ารหัสและทำให้ระเบิดทำงานพร้อมกัน

18 ก.ย.67 **เลบานอน “บริษัทผู้ผลิตเพจเจอร์ปฏิเสธความเกี่ยวข้องกรณีเพจเจอร์อิซบูลลอฮ์ระเบิด”**

สนข. Reuters รายงานอ้างอิงแถลงของนาย Hsu Ching-kuang ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท Gold Apollo ของไต้หวัน ปฏิเสธว่าบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ผลิตเพจเจอร์รุ่น AR-924 จากกรณีเพจเจอร์ของสมาชิกกลุ่มอิซบูลลอฮ์ในเลบานอนระเบิดพร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อ 17 ก.ย.67 แต่เพจเจอร์รุ่นดังกล่าวผลิตโดยบริษัท BAC ในยุโรปที่ได้รับลิขสิทธิ์การใช้ตราสินค้าและจัดจำหน่ายเฉพาะในบางภูมิภาค ซึ่ง BAC เป็นผู้ออกแบบและผลิตเองทั้งหมด ด้านกระทรวงเศรษฐกิจไต้หวันระบุว่า ไม่พบข้อมูลการส่งออกเพจเจอร์จากไต้หวันไปยังเลบานอนโดยตรง และมีความเป็นไปได้ว่าอาจมีการปรับแต่งเพจเจอร์หลังการผลิต ทั้งนี้ จนท.อาวุโสของหน่วยความมั่นคงเลบานอนให้ข้อมูลแก่ สนข. Reuters ว่า กลุ่มฯ สั่งซื้อเครื่องเพจเจอร์จำนวน 5,000 เครื่องจากบริษัท Gold Apollo เพราะเชื่อว่าการใช้เพจเจอร์จะช่วยเลี่ยงไม่ให้อิสราเอลสามารถระบุพิกัดตำแหน่งของผู้ใช้งานได้

18 ก.ย.67 **เลบานอน “เหตุอุกปรกษ์สื่อสารระเบิดเป็นวันที่สองหลายพื้นที่ทั่วเลบานอน เสียชีวิต 20 ราย”**

สธ.เลบานอน แถลงว่า ในวันเดียวกัน เกิดเหตุอุกปรกษ์สื่อสารแบบไร้สายระเบิดเป็นวันที่สองในหลายพื้นที่ทั่วเลบานอน รวมถึงในฐานที่มั่นของกลุ่มอิซบูลลอฮ์ทางตอนใต้ และ ตอ.ของกรุงเบรุต ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 20 ราย และบาดเจ็บกว่า 450 ราย โดยสื่อต่างประเทศหลายแห่งรายงานว่ เหตุระเบิดครั้งนี้ส่วนใหญ่มีชนวนเหตุจากวิทยุสื่อสารของกลุ่มอิซบูลลอฮ์ คาดว่าเป็นวอล์คกี้ทอล์คกี้รุ่น IC-V82 ผลิตโดยบริษัท ICOM ของญี่ปุ่น รวมทั้งมีรายงานเหตุระเบิดจากอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่รถยนต์ในหลายพื้นที่ โดยแตกต่างจากเหตุระเบิดครั้งแรก เมื่อ 17 ก.ย.67 ที่เป็นเหตุเครื่องเพจเจอร์ของสมาชิกกลุ่มอิซบูลลอฮ์ระเบิดพร้อมกันหลายพันเครื่องทั่วประเทศ ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 12 ราย และบาดเจ็บเกือบ 3,000 ราย

18 ก.ย.67 เลบานอน “อห.อิหร่าน เลบานอน ได้รับบาดเจ็บจากเหตุโจมตีผ่านเพจเจอร์”

นาย Amir Saeid Iravani อห.อิหร่านประจำสหประชาชาติ (UN) ส่งจดหมายถึงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) สมัชชาสหประชาชาติ (UNGA) สำคัญว่า อิหร่านจะติดตามเหตุเครื่องเพจเจอร์ระเบิดในหลายพื้นที่ของเลบานอน เมื่อ 17 ก.ย.67 ซึ่งส่งผลให้นาย Mojtaba Amani อห.อิหร่าน/กรุงเบรุต เลบานอนได้รับบาดเจ็บ และอิหร่านสงวนสิทธิ์ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศในการดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมต่อการก่ออาชญากรรมและการละเมิดที่ร้ายแรงของอิสราเอลในเลบานอน พร้อมเรียกร้องให้ UNSC และ UNGA ประณามการกระทำของอิสราเอลต่อ อห.อิหร่าน และพลเรือนเลบานอน รวมถึงดำเนินการเด็ดขาดเพื่อบังคับให้อิสราเอลยุติการรุกรานและการก่อการร้ายทั้งหมดต่อเลบานอน ซีเรีย และปาเลสไตน์ ซึ่งอิสราเอลและสหรัฐฯ ในฐานะผู้สนับสนุนจำเป็นต้องรับผิดชอบ

19 ก.ย.67 เลบานอน “อิสราเอลปฏิบัติการโจมตีเครื่องยิงจรวดของอิซบูลลฮ์ประมาณ 100 เครื่อง”

สนข.Reuters รายงานว่า อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเครื่องยิงจรวดของกลุ่มติดอาวุธอิซบูลลฮ์ประมาณ 100 เครื่อง ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอน ด้วยเครื่องบินรบหลายสิบลำ โดยการยกระดับการโจมตีในครั้งนี้ มีขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาทั่วเลบานอน เกิดการระเบิดขึ้นเมื่อ 17-18 ก.ย.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิต 37 ราย และบาดเจ็บอีกประมาณ 3,000 ราย ด้านทำเนียบขาวของสหรัฐฯ และทางการอังกฤษต่างเรียกร้องให้อิสราเอล และกลุ่มอิซบูลลฮ์เปิดการเจรจาเพื่อยุติความรุนแรงโดยด่วน อย่างไรก็ตาม นายฮัสซัน นาสรัลเลาะห์ ผู้นำกลุ่มอิซบูลลฮ์ยืนยันว่าการกระทำของอิสราเอลเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้

20 ก.ย.67 เลบานอน “ผู้นำสูงสุดอิซบูลลฮ์ออกมาแถลงครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดเหตุเพจเจอร์ระเบิด”

นายฮัสซัน นาสรัลเลาะห์ ผู้นำสูงสุดของกลุ่มอิซบูลลฮ์ออกมาแถลงครั้งแรก นับตั้งแต่เกิดเหตุเครื่องมือสื่อสารระเบิด เมื่อวันอังคารและวันพุธที่ผ่านมา โดยระบุว่า เหตุโจมตีดังกล่าวเป็นฝีมือของศัตรูอย่างอิสราเอล ซึ่งมีเจตนาสังหารหมู่ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ถือเป็นกา่ออาชญากรรมสงคราม หรือการประกาศสงคราม นอกจากนี้ ยังระบุว่ากลุ่มอิซบูลลฮ์ถูกเล่นงานอย่างหนัก ทั้งในด้านความมั่นคงและมนุษยธรรม เป็นการโจมตีอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในประวัติศาสตร์ความขัดแย้งในภูมิภาค หรืออาจไม่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้เลย แต่ยืนยันว่าเสถียรภาพภายในกลุ่มอิซบูลลฮ์ยังคงแข็งแกร่ง และจะเดินหน้าต่อสู้ต่อไป พร้อมทั้งจะตอบโต้ศัตรูที่เวลานี้ได้ล้ำเส้นอย่างร้ายแรงที่สุด

21 ก.ย.67 **เลบานอน “UN เรียกร้องให้สอบสวนเหตุระเบิดเพจเจอร์ในเลบานอน”**

สนช.AP รายงานอ้างการแถลงของนาย Volker Türk ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ในการประชุมฉุกเฉินคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council-UNSC) เมื่อ 20 ก.ย.67 เรียกร้องให้มีการสอบสวนอิสระและโปร่งใสกรณีการใช้เครื่องมือสื่อสารของพลเรือนเป็นอาวุธใน เลบานอน เมื่อ 17 ก.ย.67 ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 9 ราย รวมทั้งระบุว่าผู้ที่สังหารและก่อเหตุโจมตีครั้งนี้ต้อง รับผิดชอบ เนื่องจากโจมตีโดยไม่แยกพลเรือนออกจากทหารซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง ประเทศ ขณะที่นาย Stephane Dujarric โฆษกเลขาธิการ UN เตือนว่า ภูมิภาคตะวันออกกลางเสี่ยงเผชิญกับหายนะ พร้อมย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยใช้วิธีการทูต

21 ก.ย.67 **เลบานอน “กลุ่มอิซบูลลลอฮ์ยืนยันการเสียชีวิตของ ผบ.หน่วยรบพิเศษ Radwan”**

กลุ่มติดอาวุธอิซบูลลลอฮ์ ซึ่งเคลื่อนไหวยู่ทางตอนใต้ของเลบานอน ออกแถลงการณ์ที่ยืนยันว่านาย อิบราฮิม อากิล ผู้บัญชาการของกลุ่มติดอาวุธรัตวัน (Radwan) ซึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษของกลุ่มอิซบูลลลอฮ์ เสียชีวิตจาก ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอล ต่อฐานที่มั่นของกลุ่มอิซบูลลลอฮ์ ในพื้นที่ซานเมืองทางใต้กรุงเบรุต เมือง หลวงของเลบานอน เมื่อ 20 ก.ย.67 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 14 ราย และบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ การ โจมตีในดังกล่าว สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้แก่กลุ่มอิซบูลลลอฮ์อีกครั้ง หลังเหตุระเบิดของเครื่องสื่อสาร ข้อความ หรือเพจเจอร์ และอุปกรณ์วิทยุสื่อสารแบบพกพา หรือวอล์คกี้ ทอล์คกี้ เมื่อ 17-18 ก.ย.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิต อย่างน้อย 37 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 3,000 ราย ซึ่งกลุ่มอิซบูลลลอฮ์เชื่อว่าเป็นฝีมือของอิสราเอล

22 ก.ย.67 **อิหร่าน “กองกำลัง IRGC ของอิหร่านจับกุมผู้ต้องสงสัย 12 คนที่เชื่อมโยงกับอิสราเอล”**

กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ของอิหร่าน ออกแถลงการณ์ว่า IRGC จับกุมเครือข่าย สมาชิกที่มีความเชื่อมโยงกับอิสราเอล 12 คน ในพื้นที่ 6 จังหวัดของอิหร่าน ซึ่งกำลังวางแผนต่อต้านความมั่นคงของ อิหร่าน พร้อมย้ำว่าอิสราเอลได้เพิ่มปฏิบัติการต่อต้านความมั่นคงในอิหร่านอย่างต่อเนื่อง หลังอิสราเอลและพันธมิตร ชาติตะวันตก โดยเฉพาะสหรัฐฯ ล้มเหลวต่อการบรรลุเป้าหมายในฉนวนกาซาและเลบานอน ก่อนหน้านี้ อิหร่านได้ จับกุมพลเมืองที่อิหร่านอ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองอิสราเอล (Mossad) เมื่อห้วง มิ.ย.67 ใน จ. Ardabil ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิหร่าน และ จ.Qom ของอิหร่าน ฐานจารกรรมและมีส่วนร่วมในการ โฆษณาชวนเชื่อเพื่อต่อต้านความมั่นคงของอิหร่าน

22 ก.ย.67 อิสราเอล “กลุ่มติดอาวุธอิซบุลลฮ์ยิงจรวด 115 ลูก โจมตีในหลายพื้นที่ของอิสราเอล”

สนช.ต่างประเทศ รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของกองทัพอิสราเอล ที่ระบุว่า กลุ่มติดอาวุธอิซบุลลฮ์ในเลบานอน ยิงจรวด จำนวน 115 ลูก โจมตีในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอล ซึ่งรวมถึงเมืองไฮฟา และบริเวณที่ราบสูงโกลัน ซึ่งถูกทางการอิสราเอลยึดครอง ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 7 ราย รวมทั้งอาคารหลายแห่ง และรถยนต์หลายคันได้รับความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้ ด้านกลุ่มอิซบุลลฮ์อ้างว่าการโจมตีดังกล่าว ถือเป็นการตอบโต้อิสราเอลที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์การระเบิดของเครื่องสื่อสารข้อความ หรือเพจเจอร์ และอุปกรณ์วิทยุสื่อสารแบบพกพา ของกลุ่มอิซบุลลฮ์ในเลบานอน และซีเรีย เมื่อ 17-18 ก.ย.67

23 ก.ย.67 เลบานอน “อิสราเอลโจมตีในเลบานอนทำให้มีผู้เสียชีวิต 492 ราย มากที่สุดในรอบเกือบ 50 ปี”

สธ.เลบานอน แถลงว่า การโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในพื้นที่ทางใต้ เหนือ และ ตอ.ของเลบานอนในวันเดียวกัน ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 492 ราย ในจำนวนนี้เป็นเด็ก 35 ราย สตรี 58 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1,645 ราย นับเป็นการโจมตีที่รุนแรงที่สุดและเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตรายวันมากที่สุดตั้งแต่เกิดสงครามกลางเมืองเลบานอน หัวปี 2518-2533 ด้าน รมว.กท.อิสราเอล แถลงว่า กองทัพอากาศอิสราเอลประสบความสำเร็จในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของกลุ่มอิซบุลลฮ์ รวมถึงฐานยิงจรวดและศูนย์บัญชาการ กว่า 1,600 แห่ง และทำลายซีปนาวุธหรือจรวดหลายหมื่นลูก ขณะนี้ นรม.เบนจามิน เนทันยาฮู แถลงผ่านวิดีโอทัศน์ถึงชาวเลบานอนว่า อิสราเอลกำลังทำสงครามกับกลุ่มอิซบุลลฮ์ ไม่ใช่กับพลเรือนที่ถูกกลุ่มอิซบุลลฮ์ใช้เป็นโล่มนุษย์

25 ก.ย.67 เลบานอน “อิสราเอลเตรียมจะใช้ปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดินในเลบานอน”

พล.ท. Herzi Halevi เสนาธิการกองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) แถลงการณ์ระบุว่า อิสราเอลเตรียมจะยกระดับการโจมตีกลุ่มอิซบุลลฮ์ในเลบานอนด้วยปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดิน หลังจากเรียกกำลังพลสำรองของประเทศแล้ว 2 กองพล และใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอย่างรุนแรงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ระหว่าง 23-25 ก.ย.67 เพื่อเปิดทางให้กองกำลังภาคพื้นดินเข้าไปปฏิบัติการในเลบานอน โดย IDF อ้างว่าสามารถโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มอิซบุลลฮ์มากกว่า 2,000 แห่ง ด้าน สธ.เลบานอนระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในเลบานอนเมื่อ 25 ก.ย.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิต 72 ราย และบาดเจ็บ 392 ราย ซึ่งทำให้ยอดผู้เสียชีวิตตั้งแต่ 23 ก.ย.67 เพิ่มขึ้นมากกว่า 620 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 2,000 ราย

25 ก.ย.67 อิสราเอล “กลุ่มฮิซบอลลอฮ์ยิงขีปนาวุธโจมตีสำนักงานใหญ่ของหน่วยข่าวกรองอิสราเอล”

สนช.ต่างประเทศ รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกลุ่มฮิซบอลลอฮ์ในเลบานอน ที่ระบุว่า ในวันเดียวกัน กลุ่มฮิซบอลลอฮ์ยิงขีปนาวุธโจมตีสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานด้านข่าวกรองและปฏิบัติการพิเศษของอิสราเอล (MOSSAD) ใกล้กับกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอล หลังกลุ่มฮิซบอลลอฮ์กล่าวหาว่า MOSSAD อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์สังหารผู้นำระดับสูงของกลุ่มฮิซบอลลอฮ์ รวมถึงเหตุการณ์ที่เพจเจอร์และอุปกรณ์วิทยุสื่อสารแบบพกพาหลายพันเครื่องเกิดระเบิดขึ้นในเลบานอน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 37 ราย และบาดเจ็บเกือบ 3,000 ราย ขณะที่กองทัพอิสราเอล ระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอล สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธจากพื้นดินสู่พื้นดิน ซึ่งถูกยิงมาจากเลบานอนได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานความเสียหายหรือการบาดเจ็บและเสียชีวิต รวมทั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงคำแนะนำด้านการป้องกันภัยพลเรือน

28 ก.ย.67 อิสราเอล “ผู้นำสูงสุดอิหร่านขู่ว่าอิสราเอลที่สังหารผู้นำกลุ่มฮิซบอลลอฮ์ในเลบานอน”

อายะตุลลอฮ์ ซัยยิด อะลี คอมเนนะอี ผู้นำสูงสุดอิหร่าน ออกแถลงการณ์ว่า อิสราเอลจะเผชิญการโจมตีอย่างรุนแรงจากกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคภายใต้แนวร่วมต่อต้านอิสราเอล (Axis of resistance) ภายหลังจากกลุ่มฮิซบอลลอฮ์ในเลบานอนแถลงยืนยันเมื่อวันเดียวกันว่า นายฮะซัน นัศรอลลอฮ์ ผู้นำกลุ่มฮิซบอลลอฮ์ เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอล ต่ออาคารสำนักงานของกลุ่มฮิซบอลลอฮ์ ที่เขต Dahiyeh ทางตอนใต้ของกรุงเบรุต เมื่อ 27 ก.ย.67 พร้อมแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของผู้นำกลุ่มฮิซบอลลอฮ์ซึ่งถือเป็นการพลีชีพ แต่ทำให้โลกมุสลิมและแนวร่วมต่อต้านอิสราเอลต้องสูญเสียบุคคลสำคัญ

29 ก.ย.67 อิสราเอล “ประธานรัฐสภาอิหร่านระบุกลุ่มติดอาวุธจะเผชิญหน้ากับอิสราเอลต่อไป”

โมฮัมหมัด เบเคอร์ คาลิบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่าน ระบุว่ากลุ่มติดอาวุธต่าง ๆ จะเผชิญหน้ากับอิสราเอลต่อไป โดยมีรัฐบาลอิหร่านคอยสนับสนุน หลังจากนายชายเยด ฮัสซัน นัศรุลเลาะห์ ผู้นำกลุ่มฮิซบอลลอฮ์ ถูกอิสราเอลสังหารเมื่อ 27 ก.ย.67 โดยอิหร่านจะไม่ลังเลในการให้ความช่วยเหลือการต่อต้านในทุกระดับ และยังเตือนไปยังสหรัฐฯ ด้วยว่า สหรัฐฯ สมควร่วมคิดในการก่ออาชญากรรมเหล่านี้และจะต้องยอมรับผลกระทบที่จะตามมา ทั้งนี้ การต่อต้านที่นายคาลิบาฟกล่าวถึง หมายถึงกลุ่มพันธมิตรที่เรียกว่าแนวร่วมต่อต้านอิสราเอล (Axis of Resistance) ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนโดยมีอิหร่านคอยสนับสนุน ประกอบไปด้วยฮามาส ของปาเลสไตน์ ฮิซบอลลอฮ์ ในเลบานอน ฮูซี ในเยเมนและกลุ่มมุสลิมชีอะห์กลุ่มต่าง ๆ ในอิรักและซีเรีย อนึ่ง อิสราเอลระบุว่าได้สังหารนายนัศรุลเลาะห์ ในการโจมตีทางอากาศที่ซานกรุงเบรุตของเลบานอน เมื่อ 27 ก.ย.67 ในขณะที่ฮิซบอลลอฮ์ได้ยืนยันเรื่องการเสียชีวิตดังกล่าว แต่ไม่ได้ระบุว่าเสียชีวิตอย่างไร

30 ก.ย.67 เยเมน “กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีกลุ่มฮูษีในเยเมน”

สนช.ต่างประเทศ รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของ พลโท เฮอร์ซี ฮาเลวี หัวหน้าคณะเสนาธิการทหารอิสราเอล ที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลโจมตีกลุ่มกบฏฮูษี บริเวณท่าเรือไฮโดดาร์ ในเยเมน เมื่อ 29 ก.ย.67 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 4 ราย และบาดเจ็บ 29 ราย พร้อมให้คำมั่นว่าอิสราเอลจะดำเนินการโจมตีต่อไป ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสงครามในตะวันออกกลาง จะทวีความรุนแรงจนเกินควบคุม ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มเป้าหมายในเลบานอน และสังหารนายฮัสซัน นาสริลละห์ ผู้นำกลุ่มฮิซบอลลอฮ์ รวมทั้งผู้นำระดับสูงหลายคน ขณะที่อิหร่านให้คำมั่นว่าจะตอบโต้อย่างเหมาะสมต่อการเสียชีวิตของผู้นำกลุ่มฮิซบอลลอฮ์

แอฟริกา

4 ก.ย.67 ไนจีเรีย “กลุ่มโบโกฮารัมก่อเหตุโจมตีในไนจีเรีย”

กลุ่มคนร้ายที่ต้องสงสัยว่าน่าจะเป็นกลุ่มโบโกฮารัมก่อเหตุโจมตีหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรีย โดยคนร้ายซึ่งใช้รถจักรยานยนต์หลายคันเป็นพาหนะแล้วก่อเหตุกราดยิงผู้คนในตลาด พร้อมทั้งจุดไฟเผาร้านค้าและบ้านเรือนประชาชนเสียหายหลายหลัง เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 37 ราย อย่างไรก็ตาม ประชาชนในพื้นที่ระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตน่าจะมากกว่านี้ เนื่องจากยังมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งที่สูญหายไป และคาดว่าน่าจะเสียชีวิตหลังถูกกลุ่มคนร้ายไล่ตามเข้าไปในป่า อนึ่ง การโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นในรัฐโยเบซึ่งเป็น 1 ใน 3 รัฐที่เป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของกลุ่มก่อความไม่สงบตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ทำให้ชาวไนจีเรียต้องล้มตายหลายพันคนและอีกกว่า 2 ล้านคนต้องไร้ที่อยู่

อเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย

1 ก.ย.67 รัสเซีย “กองกำลังยูเครนปฏิบัติการโจมตีแคว้นเบลโกรอด ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 5 ราย”

สนช.ต่างประเทศ รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของนายวิเชสลาฟ กลาดคอฟ ผู้ว่าการแคว้นเบลโกรอด ทางตอนใต้ของรัสเซีย ซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครน เมื่อ 31 ส.ค.67 ที่ระบุว่า กองกำลังยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีเมืองเบลโกรอด เมื่อ 30 ส.ค.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 5 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 46 ราย ด้าน กต.รัสเซีย ประณามการโจมตีครั้งนี้ พร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวของยูเครนถือเป็นการก่อการร้ายอย่างโหดร้าย นอกจากนี้ยังระบุอีกว่ากองทัพรัสเซียจะยังคงดำเนินปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนต่อไป จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการทำให้ยูเครนกลายเป็นรัฐปลอดทหาร และกวาดล้างระบอบนาซีในยูเครน

1 ก.ย.67 ยูเครน “กองทัพรัสเซียยิงปืนใหญ่โจมตีแคว้นโดเนตสค์ และแคว้นคาร์คิฟ ของยูเครน”

สนข.AP รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของทางการรัสเซีย ที่ระบุว่า กองทัพรัสเซียยิงปืนใหญ่โจมตีเมืองซาชิฟ ยาร์ ในแคว้นโดเนตสค์ และหมู่บ้านเซอร์กาสกา โลโซวา ในแคว้นคาร์คิฟ ของยูเครน เมื่อ 31 ส.ค.67 จนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 7 ราย และบ้านเรือนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้ ขณะที่ กท.รัสเซียอ้างว่ากองทัพรัสเซียสามารถยึดเมืองฟิฟนิเน ในแคว้นโดเนตสค์ ทางตะวันออกของยูเครนได้สำเร็จ

2 ก.ย.67 ยูเครน “รัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีเมืองคาร์คิฟเพื่อตอบโต้ยูเครน”

ทางการยูเครนระบุว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีหลายพื้นที่ในเมืองคาร์คิฟ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครน เมื่อ 1 ก.ย.67 เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 47 ราย และทำให้อาคารที่พักอาศัย ศูนย์การค้า และสนามกีฬา ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้พันธมิตรเพิ่มการสนับสนุนยูเครน เพื่อยับยั้งการก่อการร้ายของรัสเซีย และขอให้ผู้นำชาติตะวันตกอนุญาตให้กองทัพยูเครนขยายขอบเขตการโจมตีเข้าไปภายในดินแดนของรัสเซีย ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นภายหลังจากที่ กท.รัสเซีย รายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซีย สามารถสกัดกั้นและทำลายอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนได้เกือบ 160 ลำ ซึ่งถูกส่งมาโจมตีเป้าหมายใน 15 แคว้นของรัสเซีย ซึ่งรวมถึงกรุงมอสโก ตลอดทั้งคืนวันที่ 31 ส.ค.67

2 ก.ย.67 ยูเครน “รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีกรุงเคียฟของยูเครนด้วยขีปนาวุธ”

สนข.Reuters รายงานว่า รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีกรุงเคียฟ เมืองหลวงของยูเครนด้วยขีปนาวุธ ขณะที่หน่วยป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนทำลายขีปนาวุธร่อนของรัสเซียมากกว่า 10 ลูก และขีปนาวุธพิสัยไกลอีกเกือบ 10 ลูก ด้านนายวิตาลี คลิทช์โก นายกเทศมนตรีของกรุงเคียฟ ระบุว่า เศษซากของขีปนาวุธรัสเซียที่ตกลงมาจากการถูกทำลาย ทำให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 2 ราย นอกจากนี้ ยังสร้างความเสียหายแก่ทางเข้าสถานีรถไฟใต้ดินในกรุงเคียฟ ทั้งนี้ การโจมตีครั้งล่าสุดของรัสเซียเกิดขึ้นหลังรัสเซียยิงขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า 200 ลูก โจมตียูเครน ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 7 ราย เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

4 ก.ย.67 ยูเครน “รัสเซียโจมตีสถาบันทางทหารของยูเครน ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 50 ราย”

สนข.Reuters รายงานว่า รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีสถาบันทางทหารของยูเครน ในเมืองโปลตาวา ซึ่งเป็นเมืองหลักของแคว้นโปลตาวา ทางตอนกลางของยูเครน ด้วยขีปนาวุธพิสัยไกลจำนวน 2 ลูก เมื่อ 3 ก.ย.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 50 ราย และบาดเจ็บอีก 271 ราย ขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครนได้ออกคำสั่งให้สอบสวนการโจมตีดังกล่าวโดยเร็วที่สุด พร้อมระบุว่ากองทัพรัสเซียจะต้องชดใช้ต่อการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้ สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยทางการรัสเซียยกระดับการโจมตีพื้นที่ทางตะวันออกของยูเครน ขณะที่ยูเครนกำลังขอการอนุมัติจากสหรัฐฯ ในการใช้อาวุธยุทธโธปกรณ์ เพื่อเริ่มปฏิบัติการโจมตีเพิ่มเติมในดินแดนของรัสเซีย

4 ก.ย.67 ยูเครน “กองทัพรัสเซียปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในพื้นที่กรุงเคียฟ และเมืองลวีฟ ของยูเครน”

สนข.Reuters รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการยูเครนที่ระบุว่า กองทัพรัสเซียปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ ด้วยขีปนาวุธ และอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน ในพื้นที่กรุงเคียฟ และเมืองลวีฟ ทางตะวันตกของยูเครน ซึ่งมีพรมแดนติดกับโปแลนด์ ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 4 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 35 ราย ขณะที่เจ้าหน้าที่ของกองกำลังยูเครน ระบุว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศของยูเครน กำลังต้านทานการโจมตีของกองทัพรัสเซีย ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวมีขึ้นหลังจากกองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธพิสัยไกล จำนวน 2 ลูก โจมตีสถาบันทางทหารของยูเครนแห่งหนึ่ง ในเมืองโปลตาวา ทางตอนกลางของยูเครน ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 50 ราย และบาดเจ็บ 271 ราย เมื่อ 3 ก.ย.67

5 ก.ย.67 สหรัฐฯ “นักเรียนอายุ 14 ปี ก่อเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนมัธยมในสหรัฐฯ เสียชีวิต 4 ราย”

สนข.Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของทางการสหรัฐฯ ที่ระบุว่า นักเรียนชาวอเมริกัน วัย 14 ปี ก่อเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง ที่เมืองวินเดอร์ ในรัฐจอร์เจีย ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ เมื่อ 4 ก.ย.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 4 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 9 ราย ขณะที่นายคริส โฮซีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนสอบสวนของรัฐจอร์เจีย ยืนยันว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวนักเรียนที่ก่อเหตุกราดยิงครั้งนี้แล้ว โดยผู้ก่อเหตุจะถูกตั้งข้อหาและพิจารณาคดีในฐานะผู้ใหญ่ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่แถลงว่าได้จับกุม นายโคลิน เกรย์ ซึ่งเป็นพ่อของมือปืน ถูกตั้งข้อหาหลายกระทง รวมถึงฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาและทำทารุณกรรมต่อเด็ก เจ้าหน้าที่สอบสวนระบุว่าพ่อของมือปืนเป็นคนอนุญาตให้ผู้ก่อเหตุมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองและเมื่อ 2566 สองพ่อลูกเคยถูกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสอบสวนปากคำกรณีโพสต์ในสื่อออนไลน์ว่าจะมีการกราดยิงในโรงเรียน แต่ในครั้งนั้นยังไม่มีความคิดที่ชัดเจนจนเป็นเหตุในการจับกุมทั้งสองคนได้

5 ก.ย.67 เยอรมนี “ตำรวจเยอรมนีสังหารผู้ต้องสงสัยใกล้สถานกงสุลอิสราเอลในมิวนิก”

ตำรวจเยอรมนียิงชายต้องสงสัยเสียชีวิต ในระหว่างที่ยิงปะทะกันที่บริเวณใกล้กับสถานกงสุลอิสราเอลกับพิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร์นาซี ในนครมิวนิก โดยโฆษกตำรวจของนครมิวนิก ระบุว่า ผู้ต้องสงสัยเป็นชาย และมีปืนลำกล้องยาวเป็นอาวุธ ในขณะที่นายโยอาคิม เฮอร์มานน์ รัฐมนตรีมหาดไทยของรัฐบาลเยอรมนี ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาช่วยระงับเหตุ ทำให้สามารถหยุดยิงคนร้ายได้และคนร้ายอาจจะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ อนึ่ง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ตรงกับวันครบรอบเหตุการณ์ที่มีการโจมตีในระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่นครมิวนิกในปี 1978 ซึ่งมีมือปืนชาวปาเลสไตน์ที่เรียกว่าขบวนการกัณยานทมิฬ หรือแบล็คเซปเทมเบอร์ และสังหารนักกีฬาอิสราเอลไป 11 ราย

5 ก.ย.67 รัสเซีย “ยูเครนอ้างสามารถขัดขวางแผนบุกโจมตีของรัสเซียได้สำเร็จจากปฏิบัติการในคัสค์”

พล.อ.Oleksandr Syrskyi ผบ.ทสส.ยูเครน ให้สัมภาษณ์ว่า ยูเครนสามารถขัดขวางแผนการโจมตีของรัสเซียได้สำเร็จจากการบุกเข้าโจมตีแคว้นคัสค์ของรัสเซีย ซึ่งช่วยลดภัยคุกคามและจำกัดขีดความสามารถของรัสเซีย เพื่อป้องกันไม่ให้รัสเซียใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นฐานยิงเปลี่ยนทิศทางของกองทัพรัสเซีย และสร้างเขตปลอดภัยเพื่อปกป้องพลเรือนยูเครน นอกจากนี้ พล.อ.Syrskyi ตั้งข้อสังเกตว่า รัสเซียส่งกำลังพลจำนวนมากเพื่อไปป้องกันแคว้นคัสค์ ทำให้การรุกคืบในพื้นที่เมือง Pokrovsk ล่าช้าลง ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดที่มีการปะทะอย่างหนักระหว่างสองฝ่ายในห้วงหลายเดือน ทั้งยังเป็นจุดศูนย์กลางของการรุกของรัสเซียในแคว้นโดเนสค์ และเป็นพื้นที่สำคัญในการขนส่งของกองทัพยูเครนในภูมิภาค

8 ก.ย.67 รัสเซีย “สหรัฐฯ คาดอิหร่านส่งมอบขีปนาวุธ Fath-360 ให้รัสเซีย อาจทำให้สงครามรุนแรงขึ้น”

นายฌอน ซาเวตต์ โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ระบุว่า สหรัฐฯ มีความกังวลเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นระหว่างรัสเซียและอิหร่าน นับตั้งแต่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบ หลังสหรัฐฯ ได้รับคำเตือนเมื่อ ส.ค.67 เกี่ยวกับกรณีที่ยิหร่านส่งมอบขีปนาวุธนำวิถีพิสัยใกล้ Fath-360 หลายร้อยลูก ให้แก่รัสเซีย ซึ่งการส่งมอบขีปนาวุธในครั้งนี้ จะทำให้สงครามรัสเซียในยูเครน ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ด้านคณะผู้แทนอิหร่านประจำสหประชาชาติ ในนครนิวยอร์ก ของสหรัฐฯ ระบุว่า จุดยืนของอิหร่านเกี่ยวกับสงครามของรัสเซียในยูเครนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง พร้อมเรียกร้องให้หลายประเทศหยุดส่งอาวุธยุทธโธปกรณ์ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามครั้งนี้

11 ก.ย.67 รัสเซีย “กองกำลังยูเครนใช้โดรน 144 ลำ โจมตีในหลายพื้นที่ของรัสเซีย”

สนข.ต่างประเทศ รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของทางการรัสเซีย ที่ระบุว่า กองกำลังยูเครน เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน จำนวน 144 ลำ ในพื้นที่รอบกรุงมอสโก แคว้นเบรียนสค์ และแคว้นอื่น ๆ ของรัสเซีย เมื่อ 10 ก.ย.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 ราย และได้รับบาดเจ็บ 3 ราย รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อทำอากาศยาน 3 แห่งในกรุงมอสโก ต้องปิดให้บริการชั่วคราว เป็นเวลามากกว่า 6 ชั่วโมง ขณะที่นายคิมทรี เปสคอฟ โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียประณามการโจมตีของกองกำลังยูเครนในครั้งนี้ โดยระบุว่า การกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงเจตนาอันโหดร้ายของผู้นำยูเครน พร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียจะต้องดำเนินปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนต่อไป เพื่อปกป้องตนเองจากการโจมตีของยูเครน

11 ก.ย.67 ยูเครน “สหรัฐฯ พิจารณาแก้ไขข้อจำกัดการใช้อาวุธพิสัยไกลของยูเครนในสงครามกับรัสเซีย”

สนข.Reuters รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐฯ ภายหลัง ถูกนักข่าวถามเกี่ยวกับกรณีการควบคุมการใช้อาวุธพิสัยไกลของยูเครน โดยระบุว่า รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังพิจารณา เกี่ยวกับแก้ไขข้อจำกัดการใช้อาวุธพิสัยไกลของยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซีย ทั้งนี้ สหรัฐฯ และพันธมิตรชาติ ที่จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครน เพื่อดำเนินการรุกรานของรัสเซีย มีข้อกำหนดที่ห้ามยูเครนใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ เหล่านี้ในดินแดนของรัสเซีย เพื่อป้องกันการการตอบโต้ฉับพลัน ที่อาจทำให้องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) ต้องเข้าร่วมสงคราม หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านนิวเคลียร์ อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวซึ่งเปิดเผยกับ Reuters เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ระบุว่า สหรัฐฯ กลับบรรลุข้อตกลงการส่งมอบอาวุธพิสัยไกลให้แก่ยูเครน แต่จำเป็นต้องแก้ไข ปัญหาทางเทคนิค ซึ่งอาจทำให้ยูเครนต้องรอนาน

12 ก.ย.67 ออสเตรเลีย “ทางการออสเตรเลียยกระดับการรักษาความปลอดภัยงานนิทรรศการกลาโหม”

สนข.ต่างประเทศ รายงานว่า เกิดเหตุปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านสงคราม และเจ้าหน้าที่ ตำรวจของออสเตรเลีย หน้าสถานที่จัดนิทรรศการกลาโหมภาคพื้นดินนานาชาติ แลนด์ฟอร์ซ (Land Forces International Land Defence Exposition) ที่นครเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรียของออสเตรเลีย ในวันที่ 11 ก.ย.67 ซึ่ง เป็นวันที่ 2 หลังจากเมื่อ 11 ก.ย.67 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สามารถจับกุมกลุ่มผู้ชุมนุมได้หลายสิบคน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็น จำนวนมาก ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่อีกหลายนาย ขณะเดียวกัน ทางการออสเตรเลียนยกระดับการรักษาความปลอดภัย โดยการส่งเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายร้อยนายทั่วทั้งรัฐ เข้าไปประจำการในพื้นที่ดังกล่าว ถือเป็นปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใหญ่ที่สุด นับตั้งแต่ที่จัดการประชุมเศรษฐกิจโลก เมื่อปี 2543

13 ก.ย.67 สหรัฐฯ “เกิดเหตุขู่วางระเบิดศาลาว่าการในรัฐโอไฮโอ”

สนช.ต่างประเทศ รายงานว่า ทางกรมเมืองสปริงฟิลด์ รัฐโอไฮโอของสหรัฐฯ ได้อพยพผู้คนออกจากศาลาว่าการ เมื่อ 12 ก.ย.67 หลังจากมีการขู่วางระเบิด ซึ่งเกิดขึ้นเพียง 2 วันหลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ จากพรรครีพับลิกัน กล่าวอ้างข้อมูลอันเป็นเท็จที่ทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นประเด็นถกเถียงเรื่องผู้อพยพ ด้านนาย ร็อบ รูน นายกเทศมนตรีเมืองสปริงฟิลด์ ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่า การขู่วางระเบิดดังกล่าวมาจากผู้ที่อ้างตนว่าเป็นคนในพื้นที่ และได้แสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับปัญหาการย้ายถิ่นฐาน ทั้งนี้ ผู้อพยพชาวเอเชียประมาณ 15,000 ราย ได้เข้ามาในเมืองแห่งนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยผู้นำชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียระบุว่า พวกเขากังวลเรื่องความปลอดภัย หลังจากทรัมป์กล่าวในระหว่างการประชุมวันวิสาขบูชา เมื่อ 10 ก.ย.67 กับรองประธานาธิบดีคามาลา แฮร์ริส จากพรรคเดโมแครตว่าพวกที่อพยพย้ายเข้ามาถิ่นและแมา

13 ก.ย.67 เยอรมนี “เยอรมนีบุกตรวจค้นศูนย์อิสลามที่อาจเชื่อมโยงกับกลุ่มฮามาส”

สนช.Deuch well รายงานอ้างอิงแถลงของ รมว.มท.เยอรมนี ว่าเยอรมนีได้สั่งห้ามศูนย์อิสลาม Fürstenwalde (IZF) ในบันเดินบวร์ค เยอรมนี ดำเนินกิจกรรม และปฏิบัติการตรวจค้นเมื่อ 12 ก.ย.67 โดยกล่าวหาว่าศูนย์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายอิสลามฮามาสและภราดรภาพมุสลิม อีกทั้งยังกระทำการต่อต้านระเบียบประชาธิปไตยเสรี เผยแพร่เรื่องเล่าต่อต้านชาวยิว และปฏิเสธสิทธิในการดำรงอยู่ของอิสราเอล ซึ่งเป็นสิ่งที่เยอรมนีไม่สามารถยอมรับได้ ทั้งนี้ IZF ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2561 ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเบอร์ลินไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 80 กิโลเมตร มีการจัดตั้งมัสยิดและให้บริการประกอบศาสนกิจแก่ชาวมุสลิมในพื้นที่

15 ก.ย.67 ยูเครน “หน่วยข่าวกรองยูเครนคาดการณ์รัสเซียจะยุติสงครามในสิ้นปี 2568 หรือต้นปี 2569”

พล.ท. Kyrlyo Budanov หัวหน้าหน่วยข่าวกรองทางทหาร กท.ยูเครน (Main Directorate of Intelligence) ให้สัมภาษณ์สื่อระหว่างการประชุมยุทธศาสตร์ยุโรปอัลตา (Yalta European Strategy-YES) ประจำปีครั้งที่ 20 ในกรุงเคียฟ เมื่อ 15 ก.ย.67 ระบุความกังวลเกี่ยวกับการสนับสนุนทางทหารที่สำคัญของเกาหลีเหนือต่อรัสเซีย เฉพาะอย่างยิ่งขีปนาวุธ ซึ่งในห้วงที่ผ่านมารัสเซียเพิ่มการผลิตขีปนาวุธอย่างมีนัยสำคัญทั้งอิสกันเดอร์และระเบิดร่อนนำวิถี รวมทั้งตั้งข้อสังเกตภายในฤดูร้อนของปี 2568 รัสเซียจะเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจที่ร้ายแรงและอาจมีการระดมพล และยุติสงครามภายในสิ้นปี 2568 หรือต้นปี 2569 เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เมื่อ ก.พ.67 หน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ ประเมินการว่านับตั้งแต่เริ่มการรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบ รัสเซียใช้งบประมาณมากถึง 211,000 ล้านดอลลาร์ และจะสูญเสียการเติบโตทางเศรษฐกิจมากถึง 1.3 ล้านล้านดอลลาร์จนถึงปี 2569

15 ก.ย.67 สหรัฐฯ “พบเหตุพยายามลอบสังหารนายโดนัลด์-ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ อีก”

เกิดเหตุพยายามลอบสังหารนายโดนัลด์-ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระหว่างที่ทรัมป์กำลังเล่นกอล์ฟอยู่ภายใน ทรัมป์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล กอล์ฟ คลับ ที่เมืองเวสต์ปาล์มบีช ในรัฐฟลอริดา โดยหน่วยอารักขาได้สังเกตเห็นปลายกระบอกปืนไรเฟิลยื่นออกมาจากพุ่มไม้บริเวณรั้ว ห่างจากจุดที่ทรัมป์ยืนอยู่ประมาณ 274-557 เมตร จึงได้เข้าปะทะและยิงสกัดผู้ต้องสงสัย ซึ่งยังไม่ทันได้ลั่นไกปืนใส่ทรัมป์ และสามารถติดตามจับกุมได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่สำนักงานสืบสวนกลางสหรัฐฯ หรือ FBI ระบุว่า เหตุดังกล่าวดูเหมือนเป็นความพยายามลอบสังหารทรัมป์ และอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าผู้ต้องสงสัยลงมือเพียงลำพังหรือไม่ ด้านสื่อท้องถิ่นรายงานว่าผู้ก่อเหตุคือนายไรอัน-เวสลีย์ เราร์ อายุ 58 ปี ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซีย และเคยเดินทางไปยูเครน หลังจากทำสงครามดังกล่าวปะทุขึ้น ในปี 2565 อย่างไรก็ดี ทางการยูเครน ออกแถลงการณ์ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุดังกล่าว พร้อมกล่าวหาว่าทางการรัสเซียพยายามเชื่อมโยงประเด็นดังกล่าวเพื่อโจมตียูเครน

16 ก.ย.67 ยูเครน “กองทัพรัสเซียทิ้งระเบิดและยิงขีปนาวุธโจมตีเมืองท่าโอเดสซา และนครคาร์คิฟ”

สนช. AP รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของทางการยูเครน ที่ระบุว่า กองทัพรัสเซียทิ้งระเบิดและยิงขีปนาวุธโจมตี เมืองท่าโอเดสซา ทางตอนตอนใต้ และนครคาร์คิฟ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครน เมื่อ 15 ก.ย.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 42 ราย ขณะเดียวกัน กองทัพอากาศยูเครนระบุว่าสามารถทำลายอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน จำนวน 10 ลำ และขีปนาวุธของรัสเซีย จำนวน 1 ลูก ด้านประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน ระบุว่า การโจมตีดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ชาติตะวันตก ในการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ และระบอบป้องกันภัยทางอากาศให้แก่ยูเครน รวมทั้งอนุมัติให้ยูเครนใช้อาวุธยุทโธปกรณ์โจมตีเป้าหมายทางทหารในดินแดนของรัสเซีย

19 ก.ย.67 ยูเครน “กองทัพรัสเซียโจมตีแคว้นคาร์คิฟและแคว้นเซอร์คาซีของยูเครน บาดเจ็บ 6 ราย”

สนช. Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของทางการยูเครน ที่ระบุว่า กองทัพรัสเซียปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ของแคว้นคาร์คิฟ ทางตะวันออกเฉียงเหนือ และแคว้นเซอร์คาซี ทางตอนกลางของยูเครน ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 6 ราย รวมทั้งสร้างความเสียหายให้แก่โครงสร้างพื้นฐาน สถานศึกษา 3 แห่ง และอาคารที่อยู่อาศัยอีก 10 แห่ง ในพื้นที่เหล่านี้ ขณะที่กองทัพอากาศยูเครน ระบุว่าสามารถทำลายอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน จำนวน 42 ลำ ของกองทัพรัสเซียที่กำลังมุ่งโจมตีใน 9 แคว้นของยูเครน ด้านนายเซอร์ฮี ลีซัค ผู้ว่าการแคว้นดนีโปรเปโตรฟสค์ ทางตอนกลางของยูเครนยืนยันว่า กองทัพอากาศยูเครนทำลายขีปนาวุธของกองทัพรัสเซีย จำนวน 1 ลูก ตกลงในแคว้นดังกล่าว

19 ก.ย.67 รัสเซีย “ยูเครนปฏิบัติการโจมตีคลังแสงขนาดใหญ่ของกองทัพรัสเซีย”

ยูเครนปฏิบัติการโจมตีคลังแสงขนาดใหญ่ของกองทัพรัสเซีย ในเมืองโตโรเปตส์ ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนยูเครน ประมาณ 500 กม. ทำให้เกิดความเสียหายหนัก และเกิดไฟไหม้ลามกินพื้นที่กว่า 6 กม. โดยมีรายงานผู้บาดเจ็บ 13 ราย และทำให้ประชาชนบางส่วนต้องอพยพ โดยทางการยูเครนระบุว่าปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้ใช้โดรนที่ผลิตในประเทศกว่า 100 ลำ และอ้างความสำเร็จในการทำลายเป้าหมายแห่งนี้ ซึ่งเป็นสถานที่เก็บขีปนาวุธระเบิดร่อน และกระสุนปืนใหญ่ของกองทัพรัสเซีย และอาจเป็นที่เก็บขีปนาวุธ KN-23 ที่เกาหลีเหนือส่งมาให้ด้วย

20 ก.ย.67 เนเธอร์แลนด์ “เกิดเหตุคนร้ายใช้มีดแทงผู้คนในเมืองรอตเทอร์ดาม เสียชีวิต 1 ราย”

สื่อในเนเธอร์แลนด์รายงานว่า เมื่อกลางดึกของวันที่ 19 ก.ย.67 เกิดเหตุชายคนร้ายใช้มีด 2 เล่มไล่แทงเหยื่ออย่างไม่เลือกหน้าบริเวณใกล้สะพานอิรามัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองรอตเทอร์ดาม ในเนเธอร์แลนด์ พร้อมกับตะโกนเป็นภาษาอาหรับที่แปลว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ ด้านผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าเขาได้ใช้มีดคนร้ายหลายครั้งระหว่างเผชิญหน้ากัน หลังเห็นว่าคนร้ายกำลังทำร้ายเหยื่อบางคน จากนั้นเขาได้แย่งมีดจากคนร้ายแล้วขว้างทิ้งไป อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีการระบุตัวตนเหยื่อ หรือเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัย

22 ก.ย.67 ยูเครน “รัสเซียโจมตีทางอากาศที่เมืองคาร์คีฟอย่างต่อเนื่อง”

เว็บไซต์ Kyiv Independent รายงานว่า รัสเซียใช้ระเบิดทางอากาศ FAB-250 โจมตีเมืองคาร์คีฟ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 2 ของยูเครน โดยแรงระเบิดกระทบอาคารสูงแห่งหนึ่ง ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 21 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุ 8 ปี 1 คน และเยาวชนอายุ 17 ปี 1 คน ทางการส่งอพยพผู้พักอาศัย 60 คน นอกจากนี้แรงระเบิดทำให้เกิดเพลิงไหม้รถยนต์ 2 คัน และได้รับความเสียหาย 20 คัน เจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ระหว่างตรวจสอบและเร่งให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้ รัสเซียโจมตีเมืองคาร์คีฟอย่างต่อเนื่องมานานกว่าสองปี นับตั้งแต่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบเมื่อ ก.พ.65

24 ก.ย.67 ยูเครน “กองทัพรัสเซียทิ้งระเบิดนำวิถีโจมตีนครคาร์คีฟ เสียชีวิตอย่างน้อย 3 ราย”

ทางการยูเครนระบุว่า กองทัพรัสเซียทิ้งระเบิดนำวิถีโจมตี นครคาร์คีฟ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครน ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 31 ราย รวมทั้งอาคารที่พักอาศัยและสนามกีฬา ได้รับความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้ ขณะเดียวกัน อัยการประจำแคว้นคาร์คีฟ ระบุว่ากองทัพรัสเซียใช้ระเบิดนำวิถี จำนวน 6 ลูก โจมตีพื้นที่ดังกล่าว
